



คำให้การพยานปากเอก

🕒 แก้วกานต์ กองโชค

กระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า อัตราเงินเฟ้อเดือน ก.ค.2558 เท่ากับ 106.57 เทียบเดือน มิ.ย.2558 ลดลง 0.07% เทียบ ก.ค.2557 ลดลง 1.05% เป็นการติดลบต่อเนื่องเดือนที่ 7 และเฉลี่ย 7 เดือน ปี 2558 (ม.ค.-ก.ค.) ลดลง 0.85%

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เงินเฟ้อเดือน ก.ค. ลดลง 1.05% มาจากการลดลงของดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลดลง 2.22% โดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง 22.53%

ขณะที่ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มปรับตัวสูงขึ้น 1.10% จากการสูงขึ้นของข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 0.10% ผักและผลไม้สูงขึ้น 7.76% เครื่องประกอบอาหารสูงขึ้น 0.54% เป็นต้น

“เงินเพื่อติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ยังไม่สะท้อนภาวะเงินฝืด เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง เป็นผลจากราคาน้ำมันที่ลดลง ทำให้ต้นทุนสินค้าลดลง แต่ที่ประชาชนไม่ซื้อสินค้าต่างๆ ที่สินค้าส่วนใหญ่ราคาลดลง เพราะมีค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งไม่มั่นใจภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ชะลอการใช้จ่ายมากกว่า” สมเกียรติ ตรี

เงินเพื่อติดลบ : การคาดการณ์ที่ไม่ดี

รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุ

แต่ประเด็นสำคัญที่กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้มีคำอธิบายเพิ่มเติม เพราะหวาดกลัวผลกระทบจากการเมือง

นั่นคือราคาอาหารและเครื่องดื่มปรับตัวสูงขึ้น ผักและผลไม้ปรับตัวสูงขึ้น นั้นหมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคในปัจจุบันปรับตัวสูงขึ้น

แม้ว่าราคาน้ำมันในเดือนกรกฎาคมจะลดลงถึง 22.53% ก็ตาม

แต่ไม่ได้ทำให้ “ต้นทุนการใช้ชีวิต” ในปัจจุบันลดลงแต่อย่างใด

ใครไปจ่ายตลาดด้วยเงินเพียง 100 บาทในปัจจุบัน จะไม่สามารถซื้อวัตถุดิบมาทำ “กับข้าว” ได้เลย

นั่นจึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ “กำลังซื้อ” ของคนไทยในปัจจุบันหดหายไปมาก หากสอบถามแม่ค้าในตลาดสดต่างๆ

จะพบว่า ยอดขายลดลงกว่า 50% ที่เดียว สิ่งก็ตามก็คือ การคาดการณ์ถึงอัตราเงินเฟ้อในอนาคต และการคาดการณ์ถึงภาวะเศรษฐกิจในอนาคตเช่นกัน

การคาดการณ์ในอนาคตนั้น อาจจะเป็นอยู่กับการปรับคณะรัฐมนตรีด้วยเช่นกัน

ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)บอกกับนักข่าวว่า “เมื่อใกล้ครบปีก็ต้องดูก่อนว่าสมควรหรือยัง แต่ไม่ใช่ว่าปรับหรือไม่ปรับเพื่อให้เศรษฐกิจดีขึ้น”

แน่นอนว่า คณะรัฐมนตรีชุดใหม่อาจจะได้ไม่ทำให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น

แต่กระนั้น “ความเชื่อมั่น” ต่ออนาคตจะขึ้นอยู่กับรัฐบาลประยุทธ์ด้วยเช่นกัน

แม้กระทั่งผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนก็เป็นเช่นนั้น

สวนดุสิตโพล แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,383 คน ระหว่างวันที่ 20-25 ก.ค.2558 หัวข้อ “ประชาชนคิดอย่างไรกับข่าวการปรับ ครม. “ประยุทธ์ 2”

“พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 72.02 คิดว่าการปรับ ครม.จะทำให้บ้านเมืองเดินหน้าพัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเศรษฐกิจของประเทศ ร้อยละ 68.6

เห็นว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมือง ขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี

ร้อยละ 65.29 ระบุว่าเป็นการปรับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักลงทุนต่างชาติ ร้อยละ 63.12 เห็นว่าคงต้องรอดูว่ารัฐมนตรีกระทรวงใดที่ถูกปรับ

หรือยังทำงานต่อไป ร้อยละ 57.92 คิดว่า การปรับครม.จะทำให้รัฐบาลสามารถบริหาร งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แม้ว่า นักเศรษฐศาสตร์จากองค์กร ภาครัฐและเอกชน จากการสำรวจของ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับคณะ เศรษฐศาสตร์ จำนวน 63 คน เรื่อง ความ เห็นนักเศรษฐศาสตร์ต่อเศรษฐกิจไทยทำไม ยังไม่ฟื้น โดยนักเห็นกว่า 74.6% มองว่า มา จากเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นหรือฟื้นไม่เต็มที่ ส่งผลต่อการส่งออก

46.6% ชี้ความสามารถในการแข่ง ขันของสินค้าไทยที่ลดลง 32.3% ราคาสิน ค่าเกษตรหลายๆ ชนิดที่ตกต่ำ 31.2% หนี้ ภาคครัวเรือนที่ส่งผลต่อการบริโภคของคนใน ประเทศ 7.4% ปัญหาทางการเมืองที่คอย เหนี่ยวรั้งให้รัฐบาลทำงานได้ไม่เต็มที่ 3.7% ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่มีฝีมือพอ 1.6% อื่นๆ อาทิ ภัยแล้งกระทบรายได้เกษตรกร/ รัฐบาลใช้จ่ายล่าช้า และ 1.6% ไม่แน่ใจ

จะเห็นว่า ทีมเศรษฐกิจรัฐบาลมีผล ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจน้อยมาก ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์

ต่างกับในมุมมองของชาวบ้าน ความ เชื่อมั่นกับทีมเศรษฐกิจดูจะสัมพันธ์กันใกล้ ชิดพอสมควร !!